

ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๕๘ / 2536

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

เพื่อให้การดำเนินการในอันที่จะควบคุมมิให้มีการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 94 และ 95) พ.ศ. 2536
เป็นไปโดยรัดกุมและสอดคล้องกับทางปฏิบัติของศุลกากร กรมศุลกากรจึงกำหนดระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้พนักงานศุลกากร
ทำการกักและตรวจสอบสินค้า โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกนั้น จะเป็นของที่ทำซ้ำหรือ
คัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของคนหรืองานที่ตนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากพนักงานศุลกากรเห็นควร
กักสินค้าตามที่ผู้ร้องขอ ก็จะแจ้งให้ผู้ขอกักสินค้า ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าทราบโดยไม่ชักช้า และให้ผู้ขอกัก
สินค้ามาตรวจสอบสินค้านั้นภายในกำหนดเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องขอ:

2. กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าสินค้าที่ส่งออกไปนอก
หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรทำซ้ำหรือคัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของคนหรืองานที่ตนได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและแจ้งให้พนักงานศุลกากรทราบภายในกำหนดเวลา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตรวจพบ

ถ้าเวลาครบกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาออกเวลาราชการหรือเป็นวันหยุด
ราชการ และไม่สามารถแจ้งให้พนักงานศุลกากรเพื่อทราบได้ ก็ให้ผู้ขอรับความคุ้มครองแจ้งให้พนักงาน
ศุลกากรทราบในวันแรกที่เปิดทำการภายในเวลา ๖ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เปิดทำการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว หากพนักงานศุลกากรไม่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่ามีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้าโดยไม่ถามปกติ

3. หากผู้ช้อกกักและตรวจสอบสินค้า ต้องการจะทราบชื่อที่อยู่ของผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า และจำนวนสินค้าก็ให้สอบถามหรือขอจดแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

4. เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ช้อกกักและตรวจสอบสินค้า จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าและกรมศุลกากรทุกประการ คลยกจนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องทั้งหมด

5. หากการตรวจสอบตามคำร้องของกักสินค้าเป็นที่แน่ชัดว่า สินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเป็น ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าไม่ได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่น เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึก จับกุมและดำเนินคดีตามระเบียบต่อไป

กรณีพนักงานศุลกากรไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า สินค้านั้นเป็นของที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ และ ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ายังมีข้อโต้แย้งกับผู้ช้อกกักสินค้า หากผู้ช้อกกักสินค้าประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่กักของไว้ต่อไป ก็ต้องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แล้วแจ้งให้พนักงานศุลกากรทราบตามความในข้อ 2 โดยไม่ชักช้า

6. คำร้องของกักสินค้า ให้ยื่นต่อกองควบคุมและตรวจสอบสินค้าขาเข้าที่ 1 ที่ 2 หรือกองตรวจ สินค้าขาออกแล้วแต่กรณี สำหรับค่านศุลกากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อนายค่านศุลกากรหรือ ผู้รักษาราชการแทน แบบคำร้องให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ และในการร้องขอ จะต้องแนบเอกสารสำเนา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) และหลักฐาน แสดงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับรองแล้ว ประกอบด้วย

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 2536



(นายอรุณ ธรรมโน)

อธิบดีกรมศุลกากร

สำเนาถูกต้อง



(นางศศิพรณ อุดมจิตพิทยา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 4

กองกฎหมายและระเบียบ